

Ân cha nghĩa mẹ cha đản, Bửu mong ôm giữ, cứu nman theo ai!



Säp đän Ngày Tri Ân Cha Mẹ, tức là Ngày Lễ Vu Lan, vào Räm Tháng Bảy, âm lịch, năm nay, nhäm vào ngày Chủ Nhật, 14.8.2011, đäng lịch. Hãy tìm hiểu từng quát, vä ý nghĩa, nghi thức, và cách thức hành trong ngày Lễ có tính cách quốc gia riêng lẻ này, tjeo lịch sử của dân tộc Việt, từ xưa đän nay.

Träc hết, hai chä Vu Lan có nguồn gốc từ một Kinh Phật, Ullambana Sutra, Tiếng Việt dịch chä Ullambana thành Vu Lan; väy Lễ Vu Lan có nguồn gốc từ Phật giáo. Trong kinh Mẹc Liên Sám Pháp hoặc Kinh Vu Lan (Ullambana Sutra), có ghi chép rằng, thời xưa khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Phật đã chä đäy đä-tä Mẹc Liên phäi thực hành dâng-cúng thức ăn chay và hương, hoa, trà, träm, lên chä Phật mäi phäng, và đän các vị sä chân chính ở chùa, trong ngày Räm Tháng Bảy âm lịch; đä các vị sä, các Phật tử, và công chúng, tức là cän sä đồng ngäi biết đoàn kết với tấm lòng thành, cùng nhau tập trung lực lượng nguyện tha thiết cứu hộ, cứu nên một số cänh tinh thần mãnh liệt của Lòng Nhân Ái, đäc phù trợ thêm bằng uy lực từ bi của chä Phật, nên đã giúp cứu đäc mä của ông Mẹc Liên, một vong nhân đang bä hành hình, ra khỏi mặt đäi đäa ngục. Sau khi đäc giúp thoát lên cõi Trời, hương phäc, tiếp tục tu sửa và thực hành đäo Phật, bà Thanh Đä cũng trở thành một vị Phật sau đó.

Ngày Lễ Tri-Ân Cha-Mẹ - Của Người Việt

Tác Giả: GS Trần Thủy Tiên – M.S., M.A.
Thứ Hai, 18 Tháng 7 Năm 2011 06:39

Vậy Ý Nghĩa để ưu tiên của Lễ Vu Lan là Ngày Xá Tội Vong Nhân thì các để a người. Vì tin rằng ngày này, linh hồn các tử nhân để c t m th ra, người Việt thì ng n u c m, cháo, xôi, chè, th c ăn chay; mua hoa qu , nhang đèn... mang đến chùa ho c b y cúng t i nh , t ng cho các vong nhân, và m r ng luôn đến các vong h n cô đ n, không n i n ng t a, vì không có cha mẹ con cháu chăm sóc h , nay để c đ n th h ng.

Ý Nghĩa thì nhì là Ngày Của Mẹ , vì nhà s M c Liên chí hi u đã c u c u Ph t, sau khi th t b i trong m i cách để c u giúp m ra kh i con để ng ác và để ng kh , t c là Đ a Ng c Vô Giác, n i ng i có t i b hành hình liên t c không phút nào ng i. (Vô giác là Không ng ng ngh). T s tích M c Liên- Thanh Đ c u m , Ph t giáo cũng d y chúng ta th ng yêu và c u giúp cha n a, vì mẹ và cha cùng là hai b c sinh thành ra con, và c hai để u c g ng d y d con nên ng i. Vì vậy, Ngày Của Mẹ cũng là Ngày Cha Mẹ - Ngày Ph M u.

Nh ng t i sao ph i là Ngày R m Tháng B y? Theo nhi u Kinh Ph t khác nhau, khi Ph t Thích Ca gi ng d y Ph t Pháp n Đ , các môn để c a Ph t ph i h c t p thi n đ nh trong r ng, dù ph i ch u khó khăn và nh n nh c liên t c, trong các tháng m a dài c a mùa Hè. Ba tháng sau, vào ngày th 15, c a Tháng B y âm l ch, các v s vui v ti n b c ra kh i các khu r ng, để ăn m ng s hoàn t t c a vi c h c và hành c a h , theo l i Ph t d y, cũng nh th a trình v i Ph t nh ng ti n-tri n c a mình. Vì s l ng các môn để đ t để c s Giác Ng b n thân và t Gi i Thoát (kh i chu k oan nghi t c a sinh t) r t cao, trong Ngày R m Tháng B y m i năm, Đ c Ph t vô cùng hoan h . Do đó, Ngày R m Tháng 7 âm l ch để c xem là Ngày Vui c a Ph t và là Ngày Đoàn T c a các v s . Khi vui, lòng ng i c i m và tha th . Cho nên, Ph t Thích Ca đã ch d y cho cao tăng M c Liên và m i ng i hãy làm l dâng cúng các ch tăng, vào Ngày R m Tháng 7, cũng nh làm các vi c ph c để c th c t ; để c u giúp ông bà, cha mẹ , ng i thân, r ng ra để n t t c chúng sinh, hi n ti n và quá kh trong nghìn ki p, còn hay m t, để u để c l i ích. M t cách dí d m, ca dao Việt Nam cũng nh c con cái để ng v i ch y theo b n trai, b n gái, ho c v ch ng, mà b r i cha mẹ :

**Ân cha nghĩa mẹ ch a đ n,
B u mong ôm g i, cu n m n theo ai?**

Đ c bi t, trong Quy n Hai, Kinh M c Liên Sám Pháp (Sàigòn, năm Giáp Thìn, 1964, in l i Taiwan, Tháng 9 2007), Đ c Ph t cũng nh n nh chúng ta hi u rõ r ng, hai để ng Thi n Ác để u do t i Tâm.

Th nào là Thi n? - L kính ch Ph t, khuyên người hi u h nh, th y người làm ph i, th ng hay ng i khen, mong người thành t u; th y người b kh , đau lòng th ng xót, tìm cách giúp đ , n t ng kính sách, gi gìn năm gi i; ho c tu T nh Đ , ni m Ph t Di Đà, nguyện n để c vãng sinh...

Thế nào là Ác? - Thế kỷ ngườì làm thìn, sinh lòng ghen ghét, chừ muờn làm hờì, mừì đừì c vừì a lòng, xa nhừì ng bừì n lành, nói lừì đừì c ác, không sừì báo ãng, bừì t hiừì u cha mừì, cừì y có quyừì n thừì, ã c hiừì p dân lành, nhừì n cừì a hừì i lừì, lừì y tiừì n phi nghĩa, muờn có thừì t nhiừì u, không biừì t chán đừì, không chừì u tham gia, nhừì ng viừì c công ích; vì ã kiừì p trừì c, có chút duyên lành, nên trong kiừì p này, đừì c hừì ãng quừì từì t, nhừì ng khi hừì t phừì c, thân mừì ng chừì t rừì i, chừì u khừì vô cùng, dù có ăn năn, cũng không kừì p nừì a...

Do vừì y, can đừì m Sám Hừì i từì i lừì đừì Báo Ân Phừì t, cha mừì, thừì y cô hoừì c các nhà giáo đừì c, anh chừì em, hừì hàng, ân nhân, ngườì thân quen..., là bừì n phừì n cừì a chúng ta. Nhừì ng nên nhừì, thú vừì t còn biừì t nuôi cha mừì, huừì ng là con ngườì. Vừì y không nuôi cha mừì là thua kém súc vừì t và nuôi đừì ãng cha mừì chừì là mừì t phừì n cừì a sừì Hiừì u. Phừì n còn lừì i là cách nuôi đừì ãng và cừì xừì vừì i cha mừì già ra sao? Khi các cừì già ngườì i Mừì lừì n ngườì i Viừì t phừì i đi chừì, đi ra bừì u đừì ãng gừì i thừì và quà cho con cháu hoừì c bừì n già ã xa, đi mua sừì m, hoừì c đi du lừì ch xa xôi mừì t mình, chân bừì c không vừì ng; chúng ta có thừì t hiừì u là con cháu cừì a hừì bừì n đi hừì c, đi làm, bừì n kiừì m tiừì n, hoừì c bừì n vui chừì i vừì i bè bừì n... Khi thừì y các cừì già cô đừì n buừì n từì i trong các Nhà Đừì ãng Lão, cuừì i tuừì n hoừì c ngày lừì, trông chừì con cháu đừì n thăm, ta có thừì t hiừì u là có lừì con cháu nghĩ rừì ng hừì đã trừì cừì p đừì tiừì n giúp cha mừì đừì c vào ã đó, là đừì y đừì rừì i. Nhừì ng con ngườì i, nhừì t là ngườì i già, thừì ãng có tâm lý bừì bừì rừì i ã cuừì i đừì i, nên đừì hừì n từì i và chừì nh lòng. Con trai, con gái, và dâu rừì cừì n kiên nhừì n khi chăm sóc cha mừì già, nên thay nhau thăm viừì ng, và khéo léo cừì xừì nừì a, vì nhu cừì u tình cừì m và tinh thừì n cũng quan trừì ng không kém đừì i vừì i ngườì i già, song song vừì i nhu cừì u vừì t chừì t.

ừì hừì i ngoừì i, sau năm 1975, các chùa Phừì t Giáo thừì ãng từì chừì c Đừì i Lễ Cừì u Siêu và Ngày Tri Ân Cha Mẹ cho mừì i ngườì i, không riêng cho Phừì t Từì, vào đừì p Rừì m Tháng 7 âm lừì ch, từì c là Tháng 8 đừì ãng lừì ch, mừì i năm. Mừì t sừì các nhà sừì từì bi cũng đã không ngừì i khó nhừì c, đi đừì n từì n các đừì o xa nhừì Paulo Bidong và Galang ã Malaysia, đừì làm lừì cừì u siêu cho nhừì ng ngườì i Viừì t từì nừì n CS kém may mừì n, đã mừì t trên các đừì o này, sau khi vừì ãng t biừì n gian nguy, thoát khừì i nừì c Viừì t Nam CS. Lừì i có nhừì ng chùa Phừì t Giáo, nhừì chùa Đừì o Quang ã Texas, thừì c hiừì n lừì Cừì u Siêu cho các chiừì n sĩ trừì n vong cừì a VNCH đã hy sinh trong chiừì n tranh Viừì t Nam (1955-1975) chừì ng lừì i CS Miừì n Bừì c bừì o tàn, hoừì c các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, đã phừì i bừì mình trong các Trừì i Tù Từì p Trung Khừì Sai cừì a VC, sau năm 1975.

Theo lừì ch sừì, Sách Đừì i Viừì t Sừì Ký Toàn Thừì cừì a Ngô Sĩ Liên có ghi: “Đừì i nhà Lý, Mùa Thu Tháng 7, năm 1118, ngày lừì Vu Lan Bừì n cừì a Linh Nhân Hoàng Thái Hừì u.” Đây là ã Lan Thái Phi, mừì t Phừì t từì thành tâm, đã tu sừì a và xây đừì ãng hừì n 100 ngôi chùa, trừì c khi mừì t vào ngày 25.7.1117, và đừì c con trai là vua Lý Nhân Tôn (1066-1127) làm lừì Vu Lan Bừì n cho mừì, năm sau, từì c là năm 1118. Mừì i năm sau, vua Lý Thừì n Tôn làm lừì Vu Lan Bừì n cho cha (1128). Tiừì p từì c truyừì n thừì ng cừì a Nhà Lý, Vua Lê Thái Tôn đã từì chừì c đừì i lừì Vu Lan cho vua Lê Thái Từì vào

năm 1434. Ông Trần Hưng Đạo, các vua Minh Mạng (1820-1840), Thiệu Trị (1841-1847), Tự Đức (1848-1883) đều làm lễ Vu Lan rất trang nghiêm ở chùa Thiên Mụ, Huế. Vào Rằm Tháng 7 năm 1878, khi Bà Lê Thị Huệ làm đũa trai đàn Đốc Thôn vua Tự Đức, vua đã khuyên dạy: "Chúc mẹ ông bà sống lâu không bệnh đau khổ muôn ngàn phúc lộc." Rồi vua Tự Đức triệu tập Tăng ni trong Nam ra Huế, mời họ ở chùa Thiên Mụ. Trước đó, vua cũng đã yêu cầu 7 chùa ở Thừa Thiên khai kinh cầu siêu cho các tù nhân sống còn 3 miền Nam Trung Bắc, liên tục trong 30 năm (1848-1878), vào ngày Rằm Tháng 7.

Như vậy, do Lòng Bác Ái bao la của Phật giáo, vượt ra ngoài huyết thống gia đình, qua lễ Vu Lan; lễ dâng các vua cha, biết rằng đạo nghĩa của dân tộc Việt, báo hiếu và khai phóng, nên Ý Nghĩa thờ ba của Ngày Lễ Vu Lan là bày tỏ lòng tri ân đối với các chí nhân sĩ trăn vong và tình thân ông cha đấng tiên nhân đã mất. Ngày Xá Tội Vong Nhân hoc mùa Vu Lan báo hiếu không những là một phong tục Phật giáo, mà còn là một mặt của toàn dân tộc Việt. Dù là Phật tử hay không, cũng cần báo hiếu cha mẹ, cần ghi nhớ các chí nhân sĩ đã hy sinh báo hiếu lãnh thổ quê hương và mang lại bình yên cho mình và gia đình mình để sống tốt đẹp, và sau cùng, thể hiện tình thân ông cha đấng tiên nhân.

Kết Luận: Việc báo hiếu cha mẹ bằng cách ăn uống nhu hòa, nói năng lễ phép, tiếp xúc thâm tình... với ông bà, cha mẹ, hàng ngày, hàng tuần... là cách thức hành kiên nhẫn, đũa đũa, và liên tục, nhớ một nếp sống quen thuộc, phát xuất từ đạo đức gia đình và tấm lòng trung hiếu của con cháu, chứ không phải chỉ là hình thức phô diễn bên ngoài trong mùa Vu Lan mà thôi. Sau cùng, đừng làm tội nhân tiên ông bà bằng cách trở về Việt Nam vui chơi khi ông bà đang báo hiếu và bóc lột, bóc lột nhà đất và tài sản hàng ngày, bỏ công an VC đánh đập tàn nhẫn, chứ vì họ muốn báo hiếu lãnh thổ đất Việt, chứ không phải vì họ xâm lăng, qua các cuộc biến động tình can đũa và báo hiếu, vào các ngày 5, 6, 12 Tháng 6, 2011 về qua ở Sài Gòn và Hà Nội.

Tinh Thần Báo Ân trong Ngày Rằm Tháng 7 cần để thể hiện bằng sự đoàn kết của ông bà Việt hải ngoại và sự hỗ trợ quóc gia bằng hình thức, để giúp ông bà trong những chuyện đời sống CS Hà Nội, những khó khăn vô ân báo hiếu và tiên và dân tộc. Việt Cộng (VC) đã đưa cho Tá "dùng ông bà Việt trở ông bà Việt". VC đã gom nhận chức quyên và tài sản tham những do ông bà bang Tá đi u khi n trong nhieu năm qua, nên đã chá làm tội cho Tá, phần quyên lại cho Ông CS Tá, và bán đũa lãnh thổ Việt Nam cho Trung Cộng.

*Việt cho Rằm Tháng Bảy, TRI ÂN PHẬT MẸ, năm Tân Mão 2011.
GS Trần Thị Yến Tiên – M.S., M.A.*